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Af hverju að fara af stað núna 

• Rekstraröryggi – EDI er orðin kerfi ekki lengur í þróun eða viðhaldi

• Gömul samskiptatækni – Þekking á EDI fer dvínandi en þekking á XML er orðin 
almenn og útbreidd.

• Staðall í þróun – XML og Peppol er staðall í þróun en EDI ekki, óhjákvæmilega 
hafa myndast og munu myndast þarfir sem EDI getur ekki uppfyllt.

• Nýr hugbúnaður klár fyrir XML – Nýrri upplýsingakerfi eru klár fyrir XML samskipti 
og þau í orðin hluti af staðlaðri lausn að einhverju marki.  Notkun Peppol skeyta 
orðin innbyggð í mörg nýrri kerfi.

• Öruggari samskipti til framtíðar - Betri yfirsýn yfir samskiptaleiðir og léttari 
rekstur

• Gögn sem ekki rúmast í EDI skeytum – Krafan um meiri upplýsingar en hægt er 
að koma fyrir í EDI skeytum er orðin mjög rík.

• Myndir

• Innihaldslýsingar
• Varúðarmerkingar og viðvörunarblöð



Talsverð 
fjárfesting í 
nýrri tækni. 

Hver er 
ávinningurinn?

• Þörf fyrir meiri upplýsingar en rúmast í EDI skeytum

• Rekstraröryggi 

• Öruggari samskipti – meiri rekjanleiki – betri yfirsýn

• Framtíðarlausn í stöðugri þróun

• Rekstrarhagræði til framtíðar

• Ný kerfi koma með stöðluðum Peppol stuðningi, því ekki þörf á 
sérlausnum fyrir EDI samskipti

• Tækniforskrift tilbúin fyrir flest nauðsynleg verslunarskeyti í 
viðskiptum á Íslandi - Sem vonandi leiðir til sameiginlegs skilnings 
og notkunar á xml skeyta



Spurningar og athugasemdir 
velkomnar

Takk fyrir mig


